

Số: /BĐKH-GNPT

V/v hướng dẫn quy trình, thủ tục đo đạc, báo cáo  
và thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải  
khí nhà kính của dự án VIE/401

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời Công văn số 3258/STNMT-BĐDP&BĐKH ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Quý Đơn vị đề nghị hướng dẫn quy trình, thủ tục đo đạc, báo cáo, thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho Dự án thí điểm NAMA – Hệ thống Chiếu sáng Sử dụng Năng lượng hiệu quả ở TP. Huế (gọi tắt là dự án VIE/401) do tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Năng lượng và Khí hậu Luxembourg và Bộ Môi trường, Khí hậu và Phát triển Bền vững điều phối, Cục Biến đổi khí hậu có ý kiến như sau:

1. Về quy trình và thủ tục đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính:

Các nội dung quy định về quy trình thực hiện đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) ban hành tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn chỉ áp dụng cho các đối tượng là các lĩnh vực, cơ sở thuộc danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Dự án VIE/401 là dự án tài trợ quốc tế vì vậy dự án không bắt buộc thực hiện quy trình thẩm định do không thuộc đối tượng quy định của Nghị định.

Do dự án có quy mô nhỏ, chỉ tập trung tại một địa phương cụ thể (TP. Huế) vì vậy trong trường hợp Dự án VIE/401 cần thực hiện hoạt động thẩm định để đảm bảo các nội dung đã được phê duyệt theo văn kiện dự án, Ban quản lý dự án VIE/401 có thể tham khảo quy trình MRV cấp cơ sở và gửi kết quả thẩm định về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp với các báo cáo quốc gia về biến đổi khí hậu của Việt Nam.

2. Về thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính:

Trong trường hợp áp dụng quy trình MRV giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở cho dự án, đề nghị Quý Đơn vị lựa chọn đơn vị đáp ứng được các tiêu chuẩn về đơn vị thẩm định quy định tại Điều 14 của Nghị định 06/2022/NĐ-CP để thực hiện hoạt động thẩm định cho kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của dự án cũng như đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của cơ quan tài trợ và tuân

thủ các quy định của Việt Nam về quản lý dự án sử dụng vốn ODA. Quy trình thực hiện thẩm định đã được hướng dẫn tại Chương III của Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trên đây là ý kiến của Cục Biến đổi khí hậu về việc hướng dẫn quy trình, thủ tục đo đạc, báo cáo, thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho Dự án nêu trên. Kính gửi Quý Đơn vị xem xét áp dụng.

Trân trọng cảm ơn./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Cục trưởng Tăng Thế Cường (để báo cáo);
- Lưu: VT, GNPT.

**KT. CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

**Phạm Văn Tấn**